

บทอ่านจากหนังสือกิจการอัครสาวก

กจ 1:1-11

เธอพิลัสที่รัก ในหนังสือเล่มแรก ข้าพเจ้าเล่าถึงทุกสิ่งทีพระเยซูเจ้าทรงกระทำ และทรงสั่งสอน เริ่มตั้งแต่นั้น จนกระทั่งถึงวันที่พระองค์ทรงได้รับการยกขึ้นสวรรค์ หลังจากทีทรงแนะนำสั่งสอนบรรดาอัครสาวกทีทรงเลือกสรรโดยทางพระจิตเจ้า พระเยซูเจ้าทรงแสดงพระองค์แก่อัครสาวกเหล่านั้น และทรงพิสูจน์ด้วยวิธีการต่าง ๆ ว่า หลังจากทรงรับทุกข์ทรมานแล้ว พระองค์ยังทรงพระชนม์อยู่ ตลอดเวลาสี่สิบวันที่พระองค์ทรงแสดงพระองค์แก่เขาทั้งหลาย ทรงกล่าวถึงพระอาณาจักรของพระเจ้า ขณะที่ทรงร่วมโต๊ะกับเขา พระองค์ทรงกำชับว่า “อย่าออกจากกรุงเยรูซาเล็ม แต่จงคอยรับพระพรทีพระบิดาทรงสัญญาไว้ ดังทีท่านได้ยินจากเรา ยอห์นทำพิธีล้างด้วยน้ำ แต่ภายในไม่กี่วัน ท่านจะได้รับพิธีล้างเดชะพระจิตเจ้า”

ผู้ทีมาชุมนุมกับพระเยซูเจ้า ทูลถามพระองค์ว่า “พระเจ้าข้า พระองค์จะทรงสถาปนาอาณาจักรอิสราเอลอีกครั้งหนึ่งในเวลานี้หรือ” พระองค์ตรัสตอบว่า “ไม่ใช่ธุระของท่านทีจะรู้วันเวลาที่พระบิดาทรงกำหนดไว้โดยอำนาจของพระองค์ แต่พระจิตเจ้าจะเสด็จลงมาเหนือท่านและท่านจะรับอำนาจเพื่อจะเป็นพยานถึงเราในกรุงเยรูซาเล็ม ทั่วแคว้นยูเดีย แคว้นสะมาเรียจนถึงสุดปลายแผ่นดิน

เมื่อตรัสดังนี้แล้ว พระองค์เสด็จขึ้นสวรรค์ต่อหน้าเขาทั้งหลาย เมฆบังพระองค์จากสายตาของเขา เขายังคงจ้องมองท้องฟ้าขณะที่พระองค์ทรงจากไป ทันใดนั้นก็มีชายสองคนสวมเสื้อขาวปรากฏกับเขา กล่าวว่า “ชาวกาลิลีเอ๋ย ท่านทั้งหลายยืนแหงนมองท้องฟ้าอยู่ทำไม พระเยซูเจ้าพระองค์นี้ทีทรงเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ จะเสด็จกลับมาเช่นเดียวกับทีท่านทั้งหลายเห็นพระองค์ทรงจากไปสู่สวรรค์”

เพลงสดุดี

สดด 47:1-2,5-6,7-8

- ก) ประชากรทั้งหลาย จงปรบมือเถิด  
จงเปล่งเสียงโห่ร้องถวายพระเจ้าด้วยความยินดี  
เพราะองค์พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้าสูงสุด ทรงนำเกรงขาม  
ทรงเป็นกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่เหนือทั่วแผ่นดิน
- ข) พระเจ้าเสด็จขึ้นขณะที่มีเสียงโห่ร้องถวายชัย  
องค์พระผู้เป็นเจ้าเสด็จไปขณะที่มีเสียงเป่าเขาสัตว์  
จงร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้า จงร้องเพลงเถิด  
จงร้องเพลงถวายกษัตริย์ของเรา จงร้องเพลง
- ค) เพราะพระเจ้าทรงเป็นกษัตริย์ปกครองทั่วแผ่นดิน  
จงร้องเพลงไพเราะถวายพระองค์เถิด  
พระเจ้าทรงปกครองเหนือนานาชาติ  
พระองค์ประทับอยู่บนพระบัลลังก์ศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์

## บทอ่านจากจดหมายนักบุญเปาโลอัครสาวก

ถึงชาวเอเฟซัส

อฟ 1:17-23

พี่น้อง ขอพระเจ้าแห่งพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา พระบิดาผู้ทรงพระสิริรุ่งโรจน์ประทานพระพรแห่งปรีชาญาณและการเปิดเผยให้แก่ท่านเดชะพระจิตเจ้า เพื่อท่านจะได้รู้ซึ่งสิ่งพระองค์ยิ่ง ๆ ขึ้น ขอพระองค์โปรดให้ตาแห่งใจของท่านสว่างขึ้น เพื่อจะรู้ว่าพระองค์ทรงเรียกท่านให้มีความหวังประการใด และความรุ่งเรืองที่บรรดาผู้ศักดิ์สิทธิ์จะได้รับเป็นมรดกนั้นบริบูรณ์เพียงไร อีกทั้งรู้ด้วยว่า พระอานุภาพยิ่งใหญ่ของพระองค์ต่อเราผู้มีความเชื่อในล้าเลิศเพียงใด พระอานุภาพและพละกำลังนี้ พระองค์ทรงแสดงในองค์พระคริสตเจ้า เมื่อทรงบันดาลให้พระคริสตเจ้าทรงกลับคืนพระชนมชีพจากบรรดาผู้ตาย และให้ประทับเบื้องขวาของพระองค์ในสวรรค์ เหนือเทพนิกรเจ้า เทพนิกรอำนาจ เทพนิกรฤทธิ์ เทพนิกรนายและเหนือนามทั้งปวงที่อาจเรียกขานได้ทั้งในภพนี้และในภพหน้า พระเจ้าทรงวางทุกสิ่งไว้ใต้พระบาทของพระคริสตเจ้า และทรงแต่งตั้งพระคริสตเจ้าไว้เหนือสรรพสิ่ง ให้ทรงเป็นศีรษะของพระศาสนจักร ซึ่งเป็นพระวรกายของพระองค์ เป็นความบริบูรณ์ของพระผู้ทรงอยู่ในทุกสิ่งและทรงกระทำให้ทุกสิ่งบริบูรณ์



## บทอ่านจากพระวรสารนักบุญมาระโก

มก 16:15-20

เวลานั้น พระเยซูเจ้าทรงปรากฏองค์แก่พวกสาวกทั้งสิบเอ็ด แล้วตรัสกับเขาว่า ‘ท่านทั้งหลายจงออกไปทั่วโลก ประกาศข่าวดีแก่มนุษย์ทั้งปวง ผู้ที่เชื่อและรับศีลล้างบาปก็จะรอดพ้น ผู้ที่ไม่เชื่อจะถูกตัดสินลงโทษ ผู้ที่เชื่อจะทำอัศจรรย์เหล่านี้ได้ คือจะขับไล่ปีศาจในนามของเรา จะพูดภาษาใหม่ ๆ ได้ จะจับงูได้ และถ้าดื่มยาพิษก็จะไม่ได้รับอันตราย เขาจะปกมือเหนือคนเจ็บ คนเจ็บเหล่านั้นก็จะหายจากโรคภัย’

เมื่อพระเยซู องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสดังนี้แล้ว พระเจ้าทรงรับพระองค์ขึ้นสู่สวรรค์ ให้ประทับ ณ เบื้องขวาบรรดาศิษย์ก็ได้แยกย้ายกันออกไปเทศนาสั่งสอนทั่วทุกแห่งหน องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงทำงานร่วมกับเขา และทรงรับรองคำสั่งสอนโดยอัศจรรย์ที่ติดตามมา



แม้ว่าการเล่าเรื่องพระเยซูเจ้าเสด็จสู่สวรรค์ของลูกาในหนังสือกิจการอัครสาวกกับเรื่องเล่าของมาระโกในบทพระวรสารไม่เหมือนกันก็ตาม แต่สิ่งที่ตรงกันก็คือพระเยซูเจ้าเสด็จสู่สวรรค์ ซึ่งนั่นก็หมายถึงการเป็นพระเจ้าของพระเยซูเจ้า ที่สุดของชีวิตมนุษย์คือความตาย หลังจากนั้นก็เป็นความเบียดเบียนและคอยเวลา แต่พระเยซูเจ้าได้แสดงให้เห็นว่าพระองค์เป็นใครได้ชัดแจ้งก็หลังจากความตายนี้แหละ สำหรับพระองค์ความตายคือทางสู่การกลับคืนชีพ ความรุ่งโรจน์และชีวิตนิรันดร

วันที่ 19 พฤษภาคม 2011/2555

ยน 16.23-28

บทเทศน์

“จงขอเถิด แล้วท่านจะได้รับ เพื่อความยินดีของท่านจะ  
สมบูรณ์” (ยน 16.24) แต่เราต้องขอในพระนามของพระเยซูเจ้า ขณะที่  
เราไปตามวิถีชีวิตของเรา เราสังกัดศาสนาที่บริหารจัดการแบบองค์กร  
เช่น ศาสนาคริสต์ ลัทธิยูดา ศาสนาอิสลาม ศาสนาพุทธ ลัทธิชินโต ลัทธิ  
เต๋า และศาสนาต่างๆ

เราส่วนใหญ่นับถือศาสนาใดศาสนาหนึ่งตั้งแต่เกิด เมื่อเราบรรลุ  
นิติภาวะ เราจึงมีสิทธิเลือกนับถือศาสนาด้วยตัวเอง เราสังกัดศาสนาที่  
บริหารจัดการเป็นองค์กร

สำหรับเรา การนับถือศาสนาคริสต์ (คาทอลิก) พระเยซูเจ้าทรงชี้  
หนทางแห่งความรัก เหตุผลที่ชัดเจนคือ พระเจ้าทรงสร้างเรา ทรงได้ให้เรา  
ให้มีความหวังเพื่อร่วมมือกับพระองค์ตลอดกาล ขณะที่พระเยซูเจ้าตรัส  
ว่า “พระบิดาส่งเรามา เรารู้ว่าพระบัญชาของพระองค์เป็นชีวิตนิรันดร”  
การมีชีวิตนิรันดร คือ การมีความชื่นชมยินดีอย่างสมบูรณ์ ทุกวันให้เรา  
ขอพระพรแห่ง ความเชื่อนี้ในพระนามของพระองค์